

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

Chủ đề nhánh: Động vật sống trong rừng

Tuần 2: Từ 17/02 đến ngày 21/02/2025

Thứ H động	T. gian	Thứ 2	Thứ 3
Đón trẻ		Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi <i>Trò chuyện, cho trẻ xem tranh ảnh, video về con vật sống trong rừng</i>	
Thể dục sáng	80 - 90 phút	Nội dung Hô hấp: Máy bay Tay: Vỗ 2 tay vào nhau Bụng: Nghiêng người sang trái... Chân: Nhún chân	* Mục tiêu Nhằm phát triển hệ hô hấp, cơ chân, tay, bụng, biết tập theo nhịp bài hát * Chuẩn bị: Vòng TD, trang phục gọn gàng Cho trẻ tập với bài: Con gà trống
Hoạt động học	30 – 40 phút	THỂ DỤC <i>Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát (3t)</i> <i>Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn (4t)</i> <i>Đi trên ván kê dốc (5t)</i>	KPKH Trò chuyện về những con vật sống trong rừng
Chơi ngoài trời	30 – 40 phút	QSCMĐ: QS cây bắp cải, cây hoa sam TCVĐ: Con thỏ, mèo và chim sẻ, con muỗi, chuyền bóng, lộn cầu CTYT: Hoa xâu, vòng, hạt hạt, lá cây, bèo, lõi ngô, đồ chơi ngoài trời...	
Chơi hoạt động ở các góc	40 - 50 phút	* Nội dung Góc PV: Bán hàng, Bác sĩ thú ý Cho Con vật ăn Góc XD: Xây vườn bách thú Xây trạng chăn nuôi. Góc NT: Vẽ, tô màu các con vật sống trong rừng, hát múa Góc HT: Trẻ xem tranh ảnh, kể chuyện sáng tạo Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây,	* Mục tiêu Trẻ mô tả lại công việc của cô chú bán hàng, biết cho các con vật ăn Trẻ phân biệt được các khu vực Xây khu nhốt thả các con vật Trẻ biết vẽ, tô màu các con vật Biết hát các bài hát trong chủ đề <i>Biết xem giờ sách đúng chiều</i> Trẻ biết kể chuyện sáng tạo Trẻ biết lau lá, bón phân, tưới cây
Ăn trưa	60 - 70 phút	Cô trò chuyện với trẻ về một số hành vi tốt trong ăn uống như: ăn nhiều loại thức ăn khác nhau... Không đùa nghịch, không làm đổ	
Ngủ trưa	140 - 150 phút	- Cô nhắc trẻ đi vệ sinh. Hướng dẫn trẻ tự lấy gối khi ngủ, cô cho trẻ	
Ăn phụ	20 - 30 phút	- Cô tạo không khí vui vẻ, thoải mái cho trẻ trong khi ăn, động viên trẻ	
Chơi hoạt động theo ý thích	70 - 80 phút	DTV: Con khi, con hồ CM: Con khi thích ăn chuối Chơi theo ý thích Nêu gương cuối ngày	LQKTM: Truyện: Chú dê đen Chơi theo ý thích Nêu gương cuối ngày
Trả trẻ	60 - 70 phút	Cho trẻ chơi đồ chơi ở các góc, xem tranh ảnh về một số con vật sống <i>Trẻ hát dân ca: Cò lả; trẻ đọc đồng dao “Con vỏi, con vỏi”</i>	

Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 4 tuần, từ ngày 10/02 đến ngày 07 tháng 03 năm 2025
*** Giáo viên dạy sáng: Ngô Thị Nga** *** Dạy chiều: Lò Thị Tuyết Dịu**

Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
quy định. Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ khi ở nhà.		
hỏi trẻ: Đây là con gì? Sống ở đâu?...Cô cho trẻ về nhóm chơi mà trẻ thích. Điềm danh		
* Khởi động:		
Cô cho trẻ đi chạy kết hợp theo hiệu lệnh trống sau đó chuyển đội hình thành hàng dọc - ngang giãn đều		
* Trọng động:		
Tập các động tác theo nhịp hô		
* Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi chim bay, cò bay và nhẹ nhàng đi vào lớp		
VĂN HỌC	TOÁN	ÂM NHẠC
Truyện: Chú dê đen	So sánh kích thước hai(3t)	NDTT:DVD: Đố bạn
	Đo độ dài một vật bằng 1 đơn	NDKH: NH: Chú voi con ở
	vị đo (4t). Đo độ dài các vật	bản đơn
	bằng một đơn vị đo....(5t)	TC: Thở nghe hát nhảy vào
vòng, chạy tiếp cờ.		
* Chuẩn bị	* Tổ chức hoạt động	
Bộ đồ Bác sĩ, bán hàng	* Thỏa thuận trước khi chơi: Cô gợi ý, trẻ nói lên ý tưởng về	
Khô gỗ, nút nhựa, gạch	các góc chơi như góc phân vai con chơi bán hàng chơi mua	
nhựa, bộ xếp nút, cây, hoa	bán các con vật, bán thức ăn cho trẻ về góc chơi, lấy đồ chơi	
	ra chơi.	
Bút màu, giấy a4, tranh tô màu	* Quá trình chơi: Cô gợi ý cho trẻ nhập vai chơi, thể hiện	
Các con vật sống trong rừng	hành động chơi Trẻ liên kết các góc chơi, cô chơi cùng trẻ,	
Tranh ảnh cho trẻ xem, truyện	quan sát trẻ, động viên trẻ thể hiện vai chơi	
Tranh cho trẻ xem	* Nhận xét: Cô đến từng nhóm nhận xét cách thể hiện vai chơi	
Bình tưới, khăn lau	nào đã đạt yêu cầu, sự liên kết giữa các nhóm chơi,	
	Cô nhắc nhở trẻ thu dọn đồ dùng để đúng nơi qui định	
Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kỹ, không cười đùa trong khi ăn.		
vải thức ăn.		
nghe những bài hát ru, dân ca êm dịu. Giúp trẻ nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.		
ăn hết xuất.		
TCM: Cáo ơi ngủ à	Hoàn thiện vở toán	Vệ sinh đồ dùng đồ chơi
Chơi theo ý thích	Chơi theo ý thích	Chơi theo ý thích
Nêu gương cuối ngày	Nêu gương cuối ngày	Nêu gương cuối ngày
trong rừng.		
Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, Vệ sinh cá nhân rồi trả trẻ		